

ระเบียบวาระที่ ๖

นายทิพย์ ตาลพล

ประธานสภาฯ

วาระอื่นๆ

ในส่วนวาระอื่นๆนี้ะครับมีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือให้ทางฝ่ายบริหารได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขก็ขอเชิญได้เลยนะครับ

นายสมศักดิ์ ภูผาดาว

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมนายสมศักดิ์ ภูผาดาว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ในส่วนของกระผมนะครับก็มีปัญหาเรื่องน้ำเสียเป็นพื้นที่ของหมู่ ๕ และหมู่ ๒ คือน้ำเสียไหลลงไปในนายบุญจันทร์ มุลมาศ คือทางเจ้าของนาได้ขอความช่วยเหลือมาจึงอยากฝากทางช่างและคณะผู้บริหารช่วยเข้าไปสำรวจว่าพอจะมีทางแก้ไขปัญหาดตรงจุดนี้ยังไงครับขอบคุณครับ

นางสาวฐานวีร์ ภูจอมขำ

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและคณะผู้บริหาร ดิฉันนางสาวฐานวีร์ ภูจอมขำ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านสมาชิกหมู่ที่ ๕ ค่ะ คือวันนั้นได้มีการปรึกษาหารือกันกับทางเจ้าของนาและท่าน ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ว่าทางเจ้าของที่นาเขายอมเสียสละพื้นที่นาบางส่วนเป็นบ่อน้ำเสีย แต่เขาขอให้ทาง อบต.เรา ได้เข้าไปช่วยทำที่ดักขยะจะเป็นตะแกรง หรือทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ขยะลงไปในที่นา เพราะช่วงทำไร่ ทำนาขยะเต็ม บางที่เกิดอันตราย เจ้าของที่นาจึงขอให้ทาง อบต. เราได้ทำโครงการขึ้นมา เพื่อดักขยะให้เขาแค่นั้นค่ะ ก็ฝากทาง ผอ.กองช่างและฝ่ายบริหารอีกครั้งให้ช่วยไปสำรวจและประมาณการด้วย จะเป็นการดีอย่างยิ่ง คือเจ้าของที่เขาเดือดร้อนมากและน่าเห็นใจยังไงก็ขอฝากตรงนี้ขอบคุณค่ะ

นายทิพย์ ตาลพล

ประธานสภาฯ

ในปีนี้ก็อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนทางท่านสมาชิกก็เสนอความเดือดร้อนมาในพื้นที่เราก็ต้องหารือกันก่อน ว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับ ทางเจ้าของที่นาเขาก็จะสละพื้นที่บางส่วนให้เป็นบ่อน้ำลง แต่ขอทางอบต. เราได้จัดทำตะแกรงดักขยะ เพื่อไม่ให้ขยะลงไปในที่นาของเขานะครับ

นางสาวสุธาสิณี นามโส

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุธาสิณี นามโส ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตนะค่ะ พอดีมีชาวบ้านหมู่ที่ ๑๑ ได้ฝากมาร้องเรียนให้หน่อย เมื่อเช้าก็ได้ปรึกษากับทางท่านส.อบต. หมู่ ๑๑ แล้วในพื้นที่ ก็มีงานศพมีน้ำไหลลงตรงนั้น ถ้าจะออกไปดูตรงท่อหัวมุมตรงแยกจะมีท่อตันน้ำไม่สามารถไหลลงมาต่อท่อได้ ดิฉันก็เข้าไปดูแล้วมันจะทำให้มีน้ำขังอยู่ตรงนั้น น้ำจะไม่ไหลลงท่อ ทางชาวบ้านก็เลยฝากให้ทาง อบต. เราเข้าไปดูแลและแก้ไขให้หน่อยในส่วนพื้นที่ของหมู่ ๔ เส้นทางของบ้านนางดวง สมัยก่อนน้ำท่วมตรงแยกเราเข้าไปทำถนนแอดฟาสคอนกรีตให้ ตอนนี้ได้เอาหินไปเทข้างกำแพง ฝนตก ๕ นาที น้ำก็ท่วมอีก เป็นแอ่งอีกซึ่งปัญหาดตรงนี้น้ำขังช้อน ดิฉันเคยบอกผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ไปบอกแล้ว ก็เกิดปัญหาเหมือนเดิม ดิฉันก็เลยจะขอให้ทางท่านนายกฯ ทำถนนเส้นนี้ใหม่ดิฉันไม่อยากจะให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกและอยากให้ทำตะแกรงวางท่อให้เพิ่มขอบคุณค่ะ